



دفتر مقام معظم رهبری
وزارت امور خارجه
تهران

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงอเมริกาที่เป็นศัตรูกับการปฏิวัติอิสลาม - 9 /Sep/ 2015

เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา (8 กันยายน) โชนซ์ ฟิชเชอร์ ประธานาธิบดีออสเตรีย และคณะ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงอเมริกาที่เป็นศัตรูกับการปฏิวัติอิสลาม

เนื่องจากพวกเขาต้องสูญเสียผลประโยชน์ของตนในอิหร่าน การเลือกเดินตามบางประเทศในยุโรปต่อนโยบายที่เป็นปรักษ์ของอเมริกาที่มีต่ออิหร่านนั้น เป็นสิ่งที่ไร้เหตุและผลและไร้ตรรกะ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ออสเตรียไม่ได้จัดอยู่ในชาติดังกล่าว และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในการสร้างความสัมพันธ์ วางแผนและเฝ้าติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในการพบปะครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า เป้าหมายหลักของ “การปฏิวัติอิสลาม” คือ การจรรโลงซึ่งความดีงาม ความผาสุกและความรุ่งโรจน์ให้กับประชาชาติอิหร่าน และมวลมนุษยชาติ ภายใต้อำนาจแห่งการจาริกหนทางสู่พระผู้เป็นเจ้า “การปกครองด้วยสติปัญญาและความศรัทธาที่ควบคุมด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” และกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ความหวังดีของเรานั้น ก็ยังมีศัตรูในระดับนานาชาติ ที่ต้องการสร้างสงครามและก่อให้เกิดการเข่นฆ่านองเลือดในชนชาติต่างๆ แต่ทว่าอิหร่าน ก็ยังมีมิตรที่ดี และจริงใจในหมู่ชนชาติและประชาชาติต่างๆจำนวนมาก

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงศัตรูที่ไม่มีหลักตรรกะ ในหมู่ชาติยุโรปบางประเทศที่เป็นศัตรูกับอิหร่านภายหลังจากการปฏิวัติอิสลามประสพชัยชนะ ว่า การปฏิวัติอิสลามสามารถ นำอิหร่าน ที่อยู่ภายใต้การถูกรอบงำและยึดครองของอเมริกาอย่างเบ็ดเสร็จ ออกมาได้สำเร็จ และด้วยเหตุนี้ทำให้อเมริกากลายเป็นศัตรูกับสาธารณรัฐอิสลาม ทั้งนี้การที่ชาติยุโรปบางประเทศได้เลือกเดินตามอเมริกานั้น มันเป็นเรื่องที่ไร้สติปัญญาและไร้ซึ่งหลักพื้นฐานใดๆ ทว่า ออสเตรียไม่ได้จัดอยู่ในชาติดังกล่าว

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวย่ำถึงความสำคัญในการวางแผนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสองประเทศ พร้อมกับตอบโต้ของ ประธานาธิบดี ออสเตรีย อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับชาติยุโรป ว่า วันนี้ชาติยุโรปมีการพูดถึงในประเด็นเหล่านี้แล้ว ทว่า เราต้องรอดูผลของการปฏิบัติของพวกเขาเสียก่อน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงการปฏิบัติและการสร้างความเสียหายของกลุ่มเคลื่อนไหวที่บิดเบือนในภูมิภาคภายใต้ชื่ออิสลาม ว่า



อิสลามมิได้เป็นอย่างที่กลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แนะนำ
แต่อิสลามวางอยู่บนพื้นฐานของหลักตรรกะที่มั่นคง ความศรัทธาและสติปัญญาเป็นที่ตั้ง _____

ไฮนซ์ ฟิชเชอร์ ประธานาธิบดี ออสเตรีย กล่าวขอบคุณในการต้อนรับที่ดีและอบอุ่นของอิหร่าน
พร้อมกับประเมินผลการเจรจากับอิหร่านว่าเป็นการเจรจาที่ดีมาก และกล่าวย้ำว่า
ต้องมีการเจรจาอีกต่อไปในประเด็นที่มีการพูดคุยไว้ เพื่อจะได้คืบหน้าและบรรลุข้อตกลงในระดับต่อไป

ประธานาธิบดีออสเตรีย ชื่นชมคำพูดของท่านผู้นำสูงสุด ที่มีทัศนะบวกต่อออสเตรีย
พร้อมกับกล่าวเสริมว่า การเจรจาระหว่างเรากับประธานาธิบดีอิหร่านนั้น เป็นการเจรจาที่ดีมาก
และหวังว่าเรามีความหวังที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้ และกล่าวทิ้งท้ายว่า
วันนี้ถือเป็นโอกาสใหม่แห่งความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศ

อนึ่ง ฮาซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน ก็เข้าร่วมในการพบปะครั้งนี้ด้วย